



# อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

## ปลัดแกะชอย 40

พระคัมภีร์... “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก...”.../...แต่อย่างไรให้เหมาะสม...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ยินคุณพ่อसानิจประกาศเรื่องการแต่งกายอย่างเหมาะสม สำหรับการมาร่วมมิสซา ซึ่งทางเขต 1 ได้จัดพิมพ์แผ่นพับเรื่องการแต่งกายอย่างเหมาะสม กับไม่เหมาะสม แจกให้พี่น้องเอาไปอ่าน ศึกษาทำความเข้าใจ แล้วช่วยกันปฏิบัติ แม้จะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องลำบากใจของใครหลายคน แต่ความจริงแล้วไม่ยากเกินที่เราจะปฏิบัติ แถมถ้าทุกคนร่วมกันปฏิบัติก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามให้ลูก-หลานรุ่นต่อไปปฏิบัติตามด้วยครับ.../...ฟังพ่อฟังเพลง...เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มีจัดฟังพ่อฟังเพลงเป็นรอบที่สอง รอบนี้เลยมีพ่อสองพ่อมาร่วมงาน เมื่อได้พูดเลยขอพูดยาวเป็นพิเศษหน่อย ชดเชยครั้งที่จัดรอบแรกแล้วไม่มีพ่อมาพูด เป็นทดสอบความรอบรู้ของบรรดาคณา คณนำ คุณป้าทั้งหลายไปในตัว.../...ปิดเดือนแม่พระ...เดือนตุลาคมเดือนแม่พระ และเดือนแห่งการรณรงค์สวดสายประคำจบไปแล้ว งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือจำสำหรับคณะกรรมการคาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ เพราะต้องรอลุ้นยอดการสวดสายประคำแบบตัวโก่งเลยที่เดียวว่าจะมียอดส่งจำนวนการสวดถึง 500,000 สายหรือเปล่า ส่วนชอยของเราจะได้เท่าไรอาทิตย์หน้า น่าจะพอทราบผล เพราะฉะนั้นใครที่สวดแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งก็รีบมาแจ้งได้ครับ.../...คอนเสิร์ต คาทอลิกไทย เทิดไทม์หาราชา มหาราชาินี...สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมฟังคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม บัตรราคา 2,000 บาท.../...มีจำหน่ายแล้ว...ปฏิทินปี 2556 ทั้งแบบแขวน แบบเล่ม แบบพกพา หรือสำหรับบันทึกส่วนตัว ทั้งหมดทางสื่อมวลชนคาทอลิกได้วางจำหน่ายแล้ว ใครสนใจสั่งซื้อ โทรไปสั่งได้ที่เบอร์ 0-2681-3900 ต่อ 1801 ยินดีบริการแต่ต้องโทรไปวันทำการถึงจะบริการให้เป็นอย่างดีครับ.../...“ท่านทั้งหลาย ย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานา เพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...